

*Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn
cùng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Vân Nam*

HỢP TÁC TRONG NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO SONG PHƯƠNG



Ngày 24/05/2023, PGS.TS Đào Thanh Trường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (VNU-USSH) đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại diện đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Tại buổi tiếp và làm việc, PGS.TS Đào Thanh Trường đã cho biết, với lịch sử và truyền thống gần 80 năm phát triển, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN đã khẳng định được vị thế là trường đại học hàng đầu tại Việt Nam về nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực khoa học xã hội và ghi nhiều dấu ấn quan trọng trong các bảng xếp hạng đại học thế giới. Nhà trường đã có nhiều mối quan hệ hợp tác chiến lược và ký

Về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, chỉ tính 05 năm gần đây, Nhà trường đã tiếp nhận khoảng 800 du học sinh đến từ Trung Quốc. Riêng năm 2023, có khoảng gần 200 sinh viên Trung Quốc đang tham gia các khóa học về ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam tổ chức tại các Khoa Ngôn ngữ học, Khoa Việt Nam học và tiếng Việt, còn học tập và nghiên cứu các Khoa chuyên ngành như Văn học, Lịch sử, Xã hội học, Quốc tế học... Có được những thành tích ấn tượng trên, là nhờ song song với việc duy trì chất lượng của những chương trình hợp tác đào tạo truyền thống như 2+2, 3+1, 3.5+0.5,... Nhà trường còn chú trọng xây dựng những định hướng giảng dạy mới, thu hút với

những khung thời gian và chương trình giảng dạy linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng. Đặc biệt, trong năm 2023, Nhà trường đã xây dựng nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn với nhiều chủ đề, nội dung phong phú, sẵn sàng đón tiếp sinh viên quốc tế nói chung và sinh viên Trung Quốc nói riêng sang học tập, trải nghiệm. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, với hơn 70% giảng viên đạt học vị Tiến sĩ và 27% giảng viên đạt học hàm Phó Giáo sư trở lên trên tổng số gần 600 cán bộ, giảng viên, trong đó, có nhiều thầy cô là những chuyên gia đầu ngành trong nước trong lĩnh vực nghiên cứu Khoa học Xã hội và nhân văn. Nhà trường đã phối hợp với nhiều đối tác đến từ Trung Quốc tổ chức nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cả hai cùng quan tâm, cũng như tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế, xuất bản các sản phẩm nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành... Tiếp theo buổi làm việc, đại diện các đơn vị chuyên môn của hai bên đã có những trao đổi sôi nổi về kiến thức chuyên môn, cũng như những định hướng nghiên cứu hai bên cùng quan tâm. Phát biểu kết luận phiên làm việc, PGS.TS. Đào Thanh Trường và GS. Shen Xiangxing thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi và ký Thỏa thuận hợp tác khung vào đợt thăm hỏi đối tác ở Tỉnh Vân Nam trong tháng 6 năm nay của Trường ĐH KHXH&NV nhằm tạo hành lang pháp lý cho các hợp tác cụ thể khác giữa hai bên trong tương lai.